

บทความ

เรื่อง นายกรัฐมนตรีห่วงเยาวชนเล่นพนันบอลยูโร

เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่าน (ครับ/ค่ะ) วันนี้มาพบกับผู้จัดการมดีในรายการ...โดยวันนี้ผู้จัดได้มีข่าวสารสาระน่ารู้มาให้ท่านผู้ฟังรับฟังกัน (ครับ/ค่ะ) ในเดือนนี้นอกจากจะเป็นเดือนมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปีแล้ว ยังเป็นเดือนที่มีการแข่งขันกีฬายอดนิยมที่คนทั้งโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือฟุตบอลยูโร 2016 ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ทำให้รัฐบาลออกมาคาดว่า จะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งจะมาจากการพนันทายผลฟุตบอล (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แสดงความเป็นห่วงประชาชนที่อาจเข้าสู่วงจรการพนัน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ที่อาจภาพทางได้ง่าย จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจตกเป็นเหยื่อของการพนัน จากความรู้สึกสนุกตื่นเต้นเพลงชั่วคราว หรือผลตอบแทนที่ล่อใจ จนขาดสติ ขาดความยับยั้งชั่งใจ เมื่อมีเพื่อนหรือพุดชักชวนให้เล่นการพนัน จึงทำให้เกิดหนี้สิน พ่อแม่เดือดร้อน ปัญหาทำร้ายร่างกาย หรือการคิดสั้นฆ่าตัวตาย ซึ่งถือเป็นวงจร หรือต้นเหตุแห่งความเสื่อมทั้งปวง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้แล้วรัฐบาลจะมีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการเล่นการพนัน อาจเป็นการแก้ปัญหาก็ได้แต่จำเป็นต้องทำ เพื่อหยุดพฤติกรรมของนักพนัน ไม่ให้ทำอีก อย่างไรก็ตาม มาตรการทางสังคมหรือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองและครู ใส่ใจดูแล ให้คำแนะนำตักเตือนบทยละเลยนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยตักเตือนเพื่อน ๆ รวมทั้งสื่อมวลชนต้องออกมาชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการพนันอย่างต่อเนื่อง (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนทุกคนว่า การดูและเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสม จึงขอให้ประชาชนบริหารเวลาของตนให้ดี และหลีกเลี่ยงการเล่นพนันทุกรูปแบบ เพื่อให้มีความสุขและสนุกกับการชมฟุตบอล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดูแลเข้มงวดกวดขันป้องกันและปราบปรามการเล่นพนัน เพื่อไม่ให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษาตกเป็นเหยื่อของการพนันฟุตบอล (ครับ/ค่ะ)

เยาวชนเอ๋ย โปรดจำไว้ ให้ดีว่า
อย่าหวังพึ่ง น้ำบ่อหน้า หาโชคช่วย
เล่นพนัน เพื่อดวงเฮง เล็งร่ำรวย
สุดท้ายช่วย คนที่รวย คือเจ้ามือ

สวัสดี (ครับ/ค่ะ)